

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Sunway Resort Hotel and Spa
รัฐ Selangor ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทยนำอาเซียนสร้างการศึกษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง พัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตช่วงชีวิต



พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ (9TH ASEAN EDUCATION MINISTERS MEETING – 9th ASED) ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น.. ณ Sunway Resort Hotel and Spa รัฐ Selangor และเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในเวลา ๑๒.๓๐ น. ของวันเดียวกัน ณ ทำเนียบรัฐบาล

H.E. Dato' Seri Mahdzir bin Khalid รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ ๙ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเลเซียจะเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เพื่อสานต่อการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “Fostering ASEAN Community of Learners - Empowering Lives through Education” ที่สอดคล้องตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Goals - SDG) รวมทั้ง วัตถุประสงค์อาเซียน ๒๕๕๘ และแผน ๕ ปีด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๓ ตลอดจนการดำเนินความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐมนตรีทุกท่านได้กล่าวถ้อยแถลงในระหว่างการประชุมด้วย

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของไทยกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศต่างให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาที่กำหนดเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และผลิตกำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสร้างผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย ซึ่งเรื่องนี้เป็นจุดเน้นสำคัญในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต สำหรับบทบาทของครุนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในการประชุมทางไกล “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูทั่วประเทศ” ที่ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการพบกับครูจำนวนมากถึง ๔๕๐,๐๐๐ คน เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ว่าครูต้องพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอแนวคิด “การจัดห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑” สำหรับประชาคมอาเซียน ในลักษณะการสอนแบบ Live Broadcast สำหรับวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยชน์จากศูนย์ระดับภูมิภาคขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความชำนาญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อเป็นหลักสูตรใช้ร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการเรื่องนี้ ไม่เพียงแต่จะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาด้วยความสนุกสนานด้วย โดยมีความสอดคล้องตามประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของอาเซียน ๘ ประการที่ได้รับรองโดยรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๘ ณ สเปน. ลาวเมื่อปี ๒๕๕๗ ในท้ายสุดของคำกล่าว ได้นำเสนอถึงการดำเนินงานของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในทุกกระดับ ภายใต้โครงการ “ประชารัฐ” โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จะได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทชั้นนำ ๑๒ แห่ง ในการร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาโรงเรียนนาร่องกว่า ๑,๐๐๐ แห่งต่อไป



ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยยังได้ขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้การสนับสนุนข้อริเริ่มของไทยในการจัดทำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการศึกษาสำหรับเด็กตกหล่น (ASEAN Declaration on Education of Out - of - School Children and Youth : OSCY) เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมและทั่วถึง

อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเน้นการร่วมมือเพื่อจัดการความท้าทายต่อการพัฒนาการศึกษา ร่วมกัน รวมทั้ง ขยายขอบเขตการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย บูรณาการการทำงานและกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา และใช้ประโยชน์ของกิจกรรมจากองค์กร/หน่วยงานในปัจจุบันให้สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้เกิดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ในช่วงเย็นของวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้ร่วมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ เพื่อหารือในประเด็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาครูเพื่อความเป็นเลิศ และการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคระหว่างกัน โดยสิงคโปร์แสดงความสนใจในข้อเสนอของประเทศไทยและรับที่จะพิจารณาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๔ และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๔ มีกำหนดประชุม ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕